

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2024

THƯ NGỎ

Về việc tham gia hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024

Kính gửi: Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam” gắn với sự kiện Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại và tôn vinh những giá trị về hoa và người trồng hoa Đà Lạt. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công 09 kỳ Festival Hoa, UBND tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng, đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự thành công của Festival Hoa Đà Lạt trong những năm qua.

Tiếp nối thành công của các kỳ Lễ hội trước, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 06/12/2024 đến hết ngày 31/12/2024 với chủ đề “*Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu*” với nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn, mới lạ nhằm khơi dậy, lan tỏa niềm tự hào của người dân Đà Lạt - Lâm Đồng; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên và du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến với du khách trong nước và quốc tế; tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam”, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO.

Để Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 được tổ chức thành công tốt đẹp, thật sự là Lễ hội của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, UBND tỉnh Lâm Đồng trân trọng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả như: đăng ký tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện, ủng hộ kinh phí; thực hiện chỉnh trang đô thị, tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường cảnh quan, tổ chức trồng hoa, cây xanh ở các khu vực công cộng, khu dân cư và từng hộ gia đình,... góp phần tạo nên thành công chung của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng dân cư và du khách bốn phương.

Vì sự thành công của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024, UBND tỉnh Lâm Đồng rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH


Trần Hồng Thái